

Ngô Đức Thìn-Tấm gương người tốt việc tốt

Mới 22 tuổi nhưng anh Ngô Đức Thìn - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện xanh Thường Tín đã có 5 năm tích cực cùng 100 thành viên hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tháng 10-2022, anh Ngô Đức Thìn vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”.

Cơ duyên đưa anh đến với công việc thiện nguyện từ khi còn học lớp 10. Lúc đó trong lớp có một số bạn có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, có bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ, là lớp phó, anh Thìn nghĩ cần phải làm gì đó để giúp đỡ các bạn. Xuất phát từ suy nghĩ ấy, anh Thìn kêu gọi các bạn trong lớp quyên góp để đến Tết có thể mua 1 suất quà đến tặng bạn mình. Lên lớp 11, anh Thìn nhận thấy có nhiều bạn trong trường cũng có ý tưởng giống mình, muốn làm công việc thiện nguyện, giúp đỡ những người yếu thế. Hè năm lớp 11 (tháng 7-2017), anh Thìn và các bạn thành lập Câu lạc bộ tình nguyện xanh Thường Tín.



Ngô Đức Thìn nhận danh hiệu Thanh niên sống đẹp

Song hành với việc kêu gọi tài trợ, anh Thìn cùng câu lạc bộ cũng triển khai một số việc như: Bán hàng gây quỹ, tổ chức đêm nhạc, rửa xe... để lấy kinh phí giúp đỡ người yếu thế. Đến nay, sau 5 năm, câu lạc bộ đã có 100 thành viên, chủ yếu là học sinh THPT và sinh viên, phủ kín ở 29 xã, thị trấn trong huyện Thường Tín. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ tình nguyện xanh Thường Tín đã chủ động kết nối, kêu gọi được 240 triệu đồng từ các tấm lòng hảo tâm trên mạng xã hội, trong đó cá nhân anh Ngô Đức Thìn đóng góp 45 triệu đồng - số tiền không nhỏ với một sinh viên mới ra trường để tổ chức các chương trình: "Sẻ chia là hạnh phúc", "Cùng em vững bước tới trường"... trao tặng 580 suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Tín và các vùng cao.

×



Tặng xe đạp cũ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Có 2 việc Câu lạc bộ xanh Thường Tín làm thường xuyên trong 5 năm qua là hướng về quê hương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tiếp đó là tổ chức các chuyến xe ủng hộ các em học sinh khó khăn tại các vùng cao vào đầu năm học. Hàng tháng, câu lạc bộ luôn có hoạt động thăm hỏi, tặng quà ít nhất là 1 hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật, mỗi suất quà trị giá tối thiểu 1 triệu đồng.

“Cùng em vững bước tới trường” trao tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Cùng với đó, thời gian qua, câu lạc bộ còn đẩy mạnh thực hiện các diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” với nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực.

Ngoài ra, khi một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, anh Thìn đã đứng ra kêu gọi ủng hộ của các nhà hảo tâm, tổ chức chương trình “Hướng về Miền Trung” nhằm ủng hộ giúp đỡ nhân dân tại xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của lũ lụt.

Là một chủ nhiệm câu lạc bộ có 100 thành viên, lại làm công việc thiện nguyện thì uy tín phải đặt lên hàng đầu để tránh những điều tiếng, thị phi. Ý thức được điều đó nên anh Thìn luôn là người đi đầu trong các phong trào cả về tinh thần lẫn vật chất. Không chỉ dành thời gian, công sức tổ chức các hoạt động thiện nguyện, lo kinh phí, Thìn nhiều lúc cũng phải trích một phần thu nhập của mình.

Suốt 5 năm “đứng mũi chịu sào” để câu lạc bộ có nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả, thiết thực, Thìn cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Anh Ngô Đức Thìn kể: “Có lần chúng tôi tổ chức bán khoai, nhưng lại không hiệu quả nên tôi phải bỏ tiền túi để bù lỗ. Hoặc nhiều khi gần đến lúc triển khai chương trình mà vẫn chưa huy động đủ phần quà thì lại phải xoay thật nhanh”. Trong chương trình “Xuân yêu thương” và “Tặng xe đạp cũ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện”, anh Thìn và các bạn phải đi xin hoặc mua lại những chiếc xe đạp cũ đã qua sử dụng rồi sửa chữa, tân trang để tặng những em học sinh hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện đến trường. “Chúng tôi phải đi 20 - 30km, thậm chí xa hơn để mang những chiếc xe đạp về. Sau đó, lại trở thành những người thợ sơn, sửa xe bất đắc dĩ” – anh Thìn nói.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác thiện nguyện, anh Ngô Đức Thìn đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Năm 2017, Ngô Đức Thìn được UBND huyện Thường Tín khen thưởng gương "Người tốt việc tốt". Năm 2018, 2020, được Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam trao tặng danh hiệu "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng". Năm 2021 được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" và được Trung ương Hội thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 2022 được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt".